



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

5 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ผจก., มติชน, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, hooninside, INN, TNN, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวแถลงข่าว "ความร่วมมือขับเคลื่อนส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพประเทศไทย" ระหว่าง สธ.และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า สธ.มุ่งผลักดัน 7 นโยบายด้านเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 6.9 แสนล้านบาท ในปี 2568 ส่งผลต่อการเพิ่ม GDP ของประเทศ โดยกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน อาทิ การให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบการฝึกอบรม พัฒนาผู้ประกอบการ การส่งเสริมให้บุคลากรใน สธ. เชื้อมันและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมที่ผลิตในประเทศโดยเฉพาะในสถานบริการของรัฐ และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมที่ผลิตในประเทศเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>- นายเกรียงไกร เชียรกุล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ส.อ.ท.ตั้งคลังสต็อกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม 7 กลุ่ม ได้แก่ ยา อาหาร และเครื่องสำอาง ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์สมุนไพร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งภายใต้ความร่วมมือจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพในอาเซียน</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน</p> <p>- พระวิเทศวิฑูญาณ วิ.(ดร.สมพงษ์ ญาณธีโร) เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย กล่าวว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ "สถานพยาบาลกุสินาราศลิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์" ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังความปลาบปลื้มมาสู่คณะพระสงฆ์ชาวไทย และชาวอินเดีย ที่มารับการรักษาเป็นอย่างมาก ซึ่งต่อไปจะยกระดับขึ้นเป็น "โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า" ตามพระราชปณิธานในการสืบสานต่อยอด และพัฒนาตามรอยพระบรมราชชนก ร.9 โดยทางกรมการแพทย์ ได้ส่งทีมแพทย์มาดูแลผู้แสวงบุญตลอด 6 เดือน</p>	
<p><b>รับรองความชำนาญเฉพาะทางด้านกรวดไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นายสรารุช อ่อนละมัย ที่ปรึกษา รมต.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและรับรองความรู้ความชำนาญ ด้านกรวดไทย 7 กลุ่มอาการโรค ของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระหว่างวันที่ 3-5 มี.ค.68 ณ กรม สบส. โดยผู้ที่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 1/2568 จะได้รับหนังสือรับรองเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแพทย์แผนไทย</p>	
<p><b>ปรับเกณฑ์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไทยโพสต์, การเงินธนาคาร, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, kapook, thestatetimes, js100, mono29, teroasia, ChiangmaiNews, brighttv, nationtv, thereporters, amarintv, workpointnews, ch3, ch7, tv5, springnews, news1live, sanook, thaiger, thebangkokinsight, INN, TNN)</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และรมว.ดีอี เป็นประธานการประชุมคกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 กล่าวถึงผลการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยปี 2568 Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ว่า ยังคงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ 5 วัน คือวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายในกรณีดังต่อไปนี้ 1.ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2.การขายในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 3.การขายในสถานบริการ ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้าย กับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 4.ขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และ 5.การขายใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือนานาชาติ และคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงตั้งคกก. ประกอบการพิจารณาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษาผลกระทบ โดยหลังจากนี้จะสอบถามความเห็นของปชช.ผ่านเว็บไซต์ เป็นเวลา 15 วัน เพื่อสรุปเสนอนายกฯก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่ามาตรการจะออกมาได้ทันก่อนวันที่ 11 พ.ค. ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา</p> <p>- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงาน คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ที่ประชุมฯมีมติให้ทบพวณยกเลิกประกาศสำนักนายกฯ เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2567 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และ วันออกพรรษา ยกเว้นการขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยให้ออกเป็นประกาศสำนักนายกฯฉบับใหม่เพิ่มพื้นที่การจำหน่ายให้มากขึ้น ซึ่งมอบหมายให้ออกเป็นประกาศ สธ. โดยรมว.สธ.ตามคำแนะนำของรมว.การท่องเที่ยว</p> <p>- นายสรเทพ โจน์พจนารักษ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร กล่าวว่า วันสำคัญทางศาสนาของไทยมีแค่ 5 วัน งดขายแค่ 5 วันต่อปี ไม่กระทบกับร้านอาหาร เรื่องที่เป็นปัญหากับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจริง ๆ คือ การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. จึงอยากให้ออร์ดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณายกเลิกเรื่องนี้มากกว่า รวมถึงโซนนิ่งพื้นที่ขายแอลกอฮอล์ที่ต้องห่างจากวัด และโรงเรียนอย่างน้อย 300 เมตร ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมายุค คสช.</p>	
<p><b>เห็นชอบเพิ่มรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, fm91, INN, thereporters, Unitynews)</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และ รมว.ดีอี เป็นประธานการประชุม คกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อ 4 มี.ค.68 รับทราบ (ร่าง) พ.ร.บ.เศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ และมอบให้ สธ.นำไปประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.เศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพิ่มเติม พร้อมเห็นชอบเพิ่มรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็น รวมทั้งอนุมัติให้มีทะเบียนยาเพิ่มขึ้นอีก 18 ตำรับเมื่อรวมกับปี 2567 เป็น 35 ตำรับ เพื่อช่วยลดการนำเข้า และส่งผลให้รัฐประหยัดงบประมาณมากกว่า 600 ล้านบาท/ปี</p>	
<p><b>หารือแก้ปัญหา และเวชภัณฑ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaitv5, thestandard, pptv, INN, TNN)</p> <p>- นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หารือกับนาย Stefan P. Butz ผู้บริหารบริษัท DKSH Holding Ltd. ระหว่างเดินทางไปยังนครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อร่วมงาน ITB Berlin 2025 พร้อมกล่าวขอบคุณที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศไทย โดยนายกฯพร้อมให้การสนับสนุนการลดขั้นตอน ข้อจำกัดในการขอใบอนุญาตจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีกระบวนการและใช้เวลานาน รวมถึงเน้นย้ำการแก้ปัญหาการดำเนินงานที่ซับซ้อนของภาครัฐ พร้อมสานต่อนโยบายเอื้ออำนวยความสะดวกทำธุรกิจมากขึ้น (Ease of Doing Business)</p>	
<p><b>6 เสาหลักด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เนชั่นออนไลน์</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภฤต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วย รมต.สธ. ไปเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2568 ส่งเสริมเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine: LM) เน้น 6 เสาหลัก ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย นอนหลับ จัดการความเครียด เลิกเหล้า-บุหรี่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยกว่า 4 แสนคน/ปี อัตราการเสียชีวิตจาก NCDs สูงถึง 74% ของการเสียชีวิตทั้งหมด เร่งผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงแนวทางสุขภาพองค์รวมอย่างทั่วถึง</p>	
<p><b>อย.หนุนจัดระบบใช้ยาอย่างสมเหตุผล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่ประเทศไทยใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เน้นความร่วมมือระหว่างบุคลากรสุขภาพ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มุ่งสู่ RDU Country ที่เหมาะสมกับบริบทไทย</p> <p>ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กล่าวว่าแนวทางสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่าไม่จำเป็นต้องได้รับยาทุกครั้งที่ป่วย พร้อมเตรียมใช้สื่อหลากหลายช่องทางสื่อสารแนวทางการใช้ยาอย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติได้จริง</p>	
<p><b>พิจารณายกระดับยาทรามาดอล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., มติชน, sondhitalk, tnews, fm91)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เผยกรณีที่นายกสมาคมร้านขายยาได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.สธ. เลขาธิการ อย. และผู้เกี่ยวข้อง ขอคัดค้านการยกระดับยาทรามาดอล ให้สามารถสั่งจ่ายได้เฉพาะแพทย์ในสถานพยาบาล มีการยกระดับยาทรามาดอลเป็นยาควบคุมพิเศษ ให้สั่งจ่ายโดยแพทย์ในสถานพยาบาลเท่านั้น หลังพบถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ผสมเป็นยาเสพติดและลักลอบขายโดยไม่มีเภสัชกร รมว.สธ.จึงสั่งคุมเข้ม ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟัง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความคิดเห็นถึง 6 มี.ค.นี้ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ผู้ป่วยที่จำเป็นยังสามารถรักษาได้ในโรงพยาบาลตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์</p>	
<p><b>โรคไข้ดำแดง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกทม.ป่วยเป็นโรคไข้ดำแดง และมีการหยุดเรียนในบางชั้นเรียนว่า กรมฯ ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยให้โรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้า ให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองเฝ้าระวังโรคและสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ ของใช้ และของเล่นต่าง ๆ ย้ำว่า โรคไข้ดำแดง ไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก โรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ "สเตรปโตคอคคัสชนิดเอ" ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงทุกรายจะต้องได้รับการคัดกรองสุขภาพ และลงทะเบียนก่อนเข้าประเทศไทย</p>	
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (hfocus, pptv, opt-news, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีหลักฐานทางวิชาการมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ยืนยันว่า บุหรีไฟฟ้าไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เนื่องจากในน้ำยาและไอระเหยประกอบไปด้วยสารเคมีและสารปรุงแต่งจำนวนมาก ก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน พอร์มาลดีไฮด์ แคลเมียม ตะกั่ว และสารหนู เป็นต้น ดังนั้นเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรีไฟฟ้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นการทำลายสุขภาพและส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพระยะยาว และยังมีนิโคตินที่มีความเข้มข้นสูงกว่าบุหรีมวนทำให้เสพติดง่าย เป็นจุดเริ่มต้นการใช้ยาเสพติดอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก., thebetter, plewseengern)</p> <p>- นายชิบ จิตนิยม สว. ตั้งกระทู้หารือต่อประชุมวุฒิสภาร่วมแก้ปัญหาหมันตภัยบุหรีไฟฟ้าและน้ำกระท่อม ทุกวันนี้หาซื้อได้อย่างง่ายดาย พบข้อมูลการลักลอบนำเข้าบุหรีไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการแก้ไขเร่งด่วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- ดร.สุพรรณบุรี บุคจันภูมิผู้ลี้ภัยชายบุหรีไฟฟ้า น้ำกระท่อม ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์ พร้อมของกลางบุหรีไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง ชนิด 9,000 คำ 5 ตัว น้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอ 20 ขวด 20 ลิตร ยาแก้ไอชนิดนี้ 515 ขวด และป้ายโฆษณาขายน้ำกระท่อม</p>	
<p><b>ขอความชัดเจนรวมกองทุนสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, hfocus, ch3, ch7, js100, nationtv, mcot, amarintv, thebetter, thematter, thestandard, spacebar, theactive)</p> <p>- น.ส.กรรณิการ์ ศรีนอก (ไอซ์) ส.ส.พรรคประชาชน โฆษก กมธ. การศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบเลขาธิการประกันสังคม เพื่อหารือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการประกันสังคม ระบุหารือถึงกรณีการควมรวบสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคม รวมกับสิทธิบัตรทอง และสิทธิข้าราชการ เรื่องนี้ยังไม่มีความพร้อมมาเป็นเวลากว่า 23 ปี ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องนี้และตอบคำถาม ยืนยันยืนยันคือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้การตัดสินใจเชิงนโยบาย นายกฯ ต้องออกมาตอบ เพราะหากจะถาม สธ. บอกว่าพร้อมรับ ถาม ก.แรงงาน บอกยังไม่พร้อม ก้าวแรกที่ต้องคุยคือทำอย่างไรไม่ให้สิทธิประกันสังคมด้อยไปกว่าสิทธิบัตรทอง</p>	
<p><b>สอบสวนทุจริตยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, topnews, workpoint, ch7) เพจชมรมแพทย์ชนบท, เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล</p> <p>- จากกรณีคดีทุจริตนำยา รพ.ทหารผ่านศึก ออกมาขาย ดร.ทุกหน่วยในสอบสวนกลางหรือแนวทางการดำเนินคดี แบ่งกลุ่มสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตยาเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มสั่งการ และกลุ่ม จนท.ของรัฐ เบื้องต้นพบมีผู้กระทำผิดเป็นขบวนการใหญ่รวมกว่า 600 คน ผู้เกี่ยวข้องมีทั้งทหาร หมอ พยาบาล จนท.ธุรการ และผู้ป่วย ส่วนจุดหมายปลายทางของยา ขณะนี้ จนท.พอรู้แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ คดีนี้ผู้กระทำผิดบางรายยังกระทำผิดต่อเนื่องใน รพ.รัฐอื่นอีกหลายแห่งในลักษณะเดียวกัน โดยจะดำเนินการขยายผลต่อไป</p>	
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, mcot)</p> <p>- สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เวลา 07.00 น. ตรวจวัดได้ 10.8-26 มคก./ลบ.ม. ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของ กทม. ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี ค่าเฉลี่ยฝุ่น 16.1 มคก./ลบ.ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
-	